



เมาไม่ขับรับตรุษจีน

เพิ่งเสร็จโครงการในช่วงเทศกาลปีใหม่ เวลาพักผ่อนน้อยแค่เดือนเศษๆ วันนี้คุณหมอแท้จริงศิริพานิช เลขานุการมูลนิธิเมาไม่ขับ มีโครงการป้องกันอุบัติเหตุในการเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2550 นี้ มาประชาสัมพันธ์อีกแล้วครับ

“เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2550 ผ่านพ้นไปแล้ว ความสนใจต่อปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็จางหายไป จะคึกคักและทุกหน่วยโหมโรงทำงานกันอีกทีก็เทศกาลสงกรานต์”

“แต่ที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เราทำงานกัน 365 วัน เพราะอุบัติเหตุไม่มีวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ภารกิจหลักของเรา คือ 1. ผลักดันให้ตำรวจออกมาบังคับใช้กฎหมายเมาไม่ขับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 2. ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายใหม่ๆ เพื่อหยุดพฤติกรรมเมาแล้วขับ 3. ณรงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเห็นถึงภัยอันตรายของการเมาแล้วขับ 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน”

“เทศกาลตรุษจีนเป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรวมๆ รองจากเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลลอยกระทง มูลนิธิเมาไม่ขับมีความห่วงใยต่อความสูญเสียจากอุบัติเหตุจากรถที่เกิดขึ้นในเทศกาลดังกล่าว จึงได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครเหนือ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ภาคเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน จัดโครงการรณรงค์เมาไม่ขับเทศกาลตรุษจีนขึ้น”

“โดยจะมีการตั้งด่านตรวจเข้มผู้ขับขีรถ ในช่วงวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2550 ทั่วประเทศ นอกจากนี้ จะมีพิธีปลูกเสกแผ่นโลหะหมูทองมงคล เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยพระคณาจารย์จีนธรรม-ปัญญาจริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมิ่งกรมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 13.30 น. หลังจากนั้น...”

“นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขานุการมูลนิธิเมาไม่ขับ, คุณวรรณิศา ชุติกร ผกก.ป่อเต็กตึ๊ง, ผกก.สน.พลับพลาไชย 1, สน.พลับพลาไชย 2, สน.สำราญราษฎร์, ผอ.เขตสัมพันธวงศ์, ผอ.สนง.คุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครเหนือ จะเดินแจกแผ่นโลหะหมูทองมงคลให้กับประชาชนในบริเวณย่านเยาวราช เพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน”

“สำหรับแผ่นโลหะหมูทองมงคล มีข้อความว่า จีนเจียยู่อี่ จีนนี้ฮวดใช้ จี้เสียง จีนอินเจวียนลี่ ผู้ซึ่ง แปลว่า ปีใหม่นี้ ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่นี้ขอให้ร่ำรวยสิริมงคล เงินทองอำนาจ วาสนา ประชาชนที่สนใจสามารถรับแจกได้ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 13.30 น. ณ วัดมิ่งกรมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)”

“สำหรับประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดให้ส่งจดหมายพร้อมสอตของเจ้าหน้าที่ถึงตัวเอง คิดแถมไป 5 บาท ส่งมาที่ มูลนิธิเมาไม่ขับ 28/12 ซอยสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กทม. 10110 ทางมูลนิธิเมาไม่ขับจะจัดส่งแผ่นโลหะหมูทองมงคลไปให้ถึงบ้าน”

